



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง มท. (กองการเจ้าหน้าที่ สป.) โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, (มท) ๕๐๖๙๗

ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ก๐๙ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย

เรียน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ www.personnel.moi.go.th ในการนี้จึงขอให้ท่านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรอรอด ทองนิรมล)

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, (มท) ๕๐๖๙๗

ที่ มท ๐๒๐๒.๔/๑๑๓๗๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย

เรียน เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด จึงขอให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. แจ้งประกาศการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

๒. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศฯ ข้างต้นแล้วเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งตามประกาศฯ จำนวนไม่เกิน ๒ ชื่อต่อหนึ่งตำแหน่งว่าง ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง พร้อมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. กรณีไม่ประสงค์จะส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น หรือส่งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้แจ้งพร้อมระบุเหตุผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย